

Số: 36/BGD/2024

Bình Dương, ngày 29 tháng 05 năm 2024

Kinh gửi : SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Trước tiên, Công ty Cổ phần thép Pomina kính gửi lời chào trân trọng và cảm ơn sự hỗ trợ của Quý Cơ quan trong thời gian vừa qua.

Công ty có nhận công văn số 501/QĐ-SGDHN ngày 22/05/2024 của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội về việc đưa vào diện hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu POM của Công ty Cổ Phần Thép Pomina (gọi tắt Pomina). Chúng tôi xin được trình bày những nguyên nhân và phương án khắc phục như sau:

I- Nguyên nhân chậm nộp Báo Cáo Tài Chính (BCTC) được kiểm toán trong 3 năm liên tiếp và khắc phục âm vốn lưu động.

1. Ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Năm 2021, khi dịch bệnh bùng nổ cũng là giai đoạn Pomina đang xây dựng dự án lò cao dẫn đến dự án bị kéo dài thời gian lắp đặt, chạy thử, chuẩn bị đi vào hoạt động. Đại dịch Covid-19 gây phát sinh nhiều chi phí khiến cho vốn đầu tư dự án tăng lên rất nhiều so với dự toán ban đầu.
2. Ảnh hưởng của cuộc xung đột Nga-Ukraine và chính sách zero covid của Trung Quốc. Toàn nền kinh tế VN rơi vào khủng hoảng, ngành bất động sản đóng băng khi nguồn huy động vốn bị siết chặt, lãi suất vay tăng mạnh cũng như tình hình lạm phát kèm theo các chính sách thắt chặt tiền tệ để kiềm chế lạm phát đã khiến cho Pomina vừa phải cắt giảm sản lượng sản xuất, vừa bị bào mòn lợi nhuận dẫn đến vốn lưu động bị âm (nợ ngắn hạn lớn hơn tài sản lưu động).
3. Trước tình hình khó khăn đó buộc Pomina phải sắp xếp ổn định lại hoạt động sản xuất kinh doanh để từng bước tái cơ cấu toàn diện doanh nghiệp. Vì vậy việc thu thập thông tin, đối chiếu tài liệu, xác nhận công nợ, đàm phán với nhà cung cấp để được giãn hoãn các khoản thanh toán đã làm mất rất nhiều thời gian cho việc kiểm toán báo cáo tài chính của Pomina.
4. Tiến trình tái cấu trúc của Pomina đến thời điểm này tuy có chuyển biến tích cực nhưng cũng gặp không ít khó khăn liên quan đến qui định pháp lý, sự thận trọng của nhà đầu tư, các điều kiện tiên quyết được đặt ra....Cụ thể, việc chuyển nhượng cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài đã bị vướng bởi tỷ lệ chuyển nhượng không vượt quá 50% theo qui định của UBCKNN. Qui định này đã không thể đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư nước ngoài như thỏa thuận ban đầu với Pomina theo tỷ lệ chuyển nhượng 51% cổ phiếu. Buộc Pomina phải xoay qua tìm cơ hội hợp tác với các nhà đầu tư trong nước.

II- Phương án khắc phục của Pomina

Trong thời gian qua, Pomina cũng đã tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) bất thường vào ngày 01/03/2024 để xin cổ đông thông qua cho phép Pomina được chuyển nhượng một phần tài sản hợp tác với nhà đầu tư thông qua pháp nhân mới (đây là điều kiện tiên quyết của nhà đầu tư mà Pomina cần phải được ĐHCĐ chấp thuận) và thông qua điều chỉnh tăng vốn đầu tư dự án và đã được cổ đông đồng thuận thông qua.

Đây là cơ sở để Pomina là việc với các nhà đầu tư trong kế hoạch tái cấu trúc cũng như cung cấp cho kiểm toán xem xét đánh giá khả năng giả định hoạt động liên tục thông qua các bằng chứng chắc chắn cho giả định này để khắc phục tình trạng âm vốn lưu động.

Vì vậy, Pomina đang tích cực đẩy nhanh tiến độ làm việc với nhà đầu tư sớm có bản thỏa thuận hợp tác đầu tư để cung cấp cho công ty kiểm toán. Do đó, đến nay Pomina chưa thể phát hành được báo cáo tài chính. Hiện công ty đang trong giai đoạn cuối cùng với nhà đầu tư và công ty kiểm toán để khẩn trương hoàn thiện báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 nên sẽ công bố ngay sau khi hoàn tất chậm nhất 20/6/2024. Đồng thời công ty đã và đang nỗ lực để có đầy đủ các tài liệu báo cáo ĐHCĐ thường niên năm 2023 dự kiến sẽ tổ chức đại hội trong thời gian sớm nhất.

Như trình bày trên, vì những lý do nhà đầu tư còn đang xem xét về tiến độ, pháp lý và kỹ thuật công nghệ để đưa ra Bản thỏa thuận hợp tác nên cần khoảng thời gian nhất định. Công ty Cổ phần thép Pomina kính trình Quý cơ quan xem xét và tạo điều kiện để kế hoạch tái cấu trúc của Pomina được thành công.

Một lần nữa, công ty trân trọng cảm ơn và rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của quý Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.

Trân trọng kính chào !

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA
TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐỖ TIẾN SĨ